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รายงานสรุปผลการประชุมประชาสัมพันธช์ี้แจง ครั้งท่ี 2   1 
โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ถ่านหินแอนทราไซด์ที่ปรกึษาพิจารณาการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
“โครงการเหมืองแร่ถ่านหินของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” 

    
จัดท าโดย  ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

รายงานสรุปผลการประชุมประชาสมัพันธ์ช้ีแจง ครั้งที ่2 
 
เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดประชุม 
 

การด าเนินการจัดประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ของโครงการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการท าเหมืองแร่
ถ่านหินแอนทราไซด์  “ที่ปรึกษาพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเหมืองแร่
ถ่านหิน บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” เป็นกิจกรรรมส าคัญในการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนของโครงการ การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการด าเนินการต่อเนื่องมาจากการจัดประชุมประชาสัมพันธ์ 
ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ ศาลาประชาคมอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ 159 คน (ลงทะเบียน 99 คน และไม่ลงทะเบียนประมาณ 60 คน) มาจาก
ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ีโครงการที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก  

การประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของโครงการ อาทิ ผลการศึกษาส ารวจประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญและผลการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงาน EIA ฉบับเดิมปี 2552  รวมทั้ง มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและ
แสดงความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจต่อการพัฒนาโครงการ การจัดประชุมดังกล่าวด าเนินการตามกรอบ
ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 59 ระบุไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และ
เหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอ่ืนใด
ที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่นไว้ด้วย ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่กฎหมายบัญญัติ” วัตถุประสงค์
ของการจัดประชุมในครั้งนี้มีดังนี้ 
  
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม 
 

(1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อมูลผลการศึกษาส ารวจประเด็นสิ่งแวดล้อมส าคัญ ซึ่งเป็นข้อวิตกกังวล
ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง รับทราบผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นที่มีต่อรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงาน EIA ฉบับเดิมปี 2552  

(2) เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ  
(3) เพื่อรวบรวมความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม น าไปประมวลผลส าหรับใช้ประกอบการ

เสนอแนะแนวทางการด าเนินการโครงการให้สอดคล้องกับผลการศึกษาและความคิดเห็นของประชาชน 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการประชุมประชาสัมพันธช์ี้แจง ครั้งท่ี 2   2 
โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ถ่านหินแอนทราไซด์ที่ปรกึษาพิจารณาการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
“โครงการเหมืองแร่ถ่านหินของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” 

    
จัดท าโดย  ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุม่เป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม มีจ านวนตามเอกสารลงทะเบียนทั้งหมด 36 คน ประกอบด้วย  
 ประชาชนในพื้นท่ีโครงการ (หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 8 ต าบลบัววัฒนา) และประชาชนที่

อยู่โดยรอบโครงการ (หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 5 ต าบลบัววัฒนา) จ านวน 13 คน   
 ผู้แทนจากหน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น  จ านวน 8 คน 
 ผู้แทนจากหน่วยงานราชการระดับอ าเภอ  จ านวน 2 คน 
 ผู้แทนจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด จ านวน 14 คน 
 สื่อมวลชนในท้องถิ่น ผู้แทนจากเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้ร่วม

สังเกตการณ์ จ านวน 5 คน 
นอกจากนี้ ยังมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประชุมโดยไม่ลงทะเบียนอีกจ านวนมาก ประมาณ 200 คน  

 
การด าเนินงานจัดประชุม 
 
 การด าเนินงานจัดประชุม สามารถแบ่งการด าเนินการออกเป็น 2 ส่วน คือ การเตรียมการก่อนจัด
ประชุม และการด าเนินการจัดประชุม ดังนี้ 
 

 (1) เตรียมการก่อนจัดประชุม 
 ก่อนการจัดประชุมประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ ครั้งที่ 2 ที่ปรึกษาลงพ้ืนที่ช่วงวันที่ 5 มีนาคม 2555 
เพ่ือเตรียมงานประชุม เช่น การลงพ้ืนที่เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการ อย่างไม่เป็นทางการแก่นายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลบัววัฒนา และกลุ่มแกนน าทางความคิด และน าจดหมายเชิญประชุมแจกให้กับผู้น าชุมชนเพ่ือได้
แจ้งให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ จากนั้นที่ปรึกษาได้น าป้ายประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุม
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ ครั้งที่ 2 อาทิ ที่ว่าการอ าเภอหนองไผ่ ศาลากลางจังหวัด องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาลต าบลบัววัฒนา เป็นต้น  
 

 (2) ด าเนินการจัดประชุม 
 ที่ปรึกษาด าเนินการจัดประชุมประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 
2555 เวลา 09.00– 12.30 น. ณ วัดล าตาเณรสามัคคี หมู่ที่ 6 ต าบลบัววัฒนา อ าเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เพชรบูรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวรายงานการประชุมโดยนายพงศ์พล แสนนอก 
หัวหน้าส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 การน าเสนอข้อมูลผลการศึกษา ใช้การฉายสไลด์ด้วยคอมพิวเตอร์และบรรยายประกอบข้อมูลที่มี
การศึกษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) น าเสนอผลการศึกษา ประกอบด้วย 

 ผลการศึกษาส ารวจประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  
 ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะที่มีต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงาน EIA 

ฉบับเดิมที่จัดท าไว้ปี 2552  



รายงานสรุปผลการประชุมประชาสัมพันธช์ี้แจง ครั้งท่ี 2   3 
โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ถ่านหินแอนทราไซด์ที่ปรกึษาพิจารณาการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
“โครงการเหมืองแร่ถ่านหินของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” 

    
จัดท าโดย  ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

น าเสนอโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์ ผู้ช านาญการสิ่งแวดล้อม และมีคณะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ร่วมให้ข้อมูลด้วย อาทิเช่น  

- รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ ์อุดมโชค ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาและความสั่นสะเทือน  
- อาจารย์พงศกร จิวาภรณ์คุปต์   ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศและเสียง  
- อาจารย์กัญจน์นรี ช่วงฉ่ า     ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกธรณีวิทยาและน้ าใต้ดิน/ปฐพีวิทยา 
     และแผ่นดินถล่มหรือเลื่อนไถล 
ที่ปรึกษา ใช้เวลาในการน าเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นจึงเปิดเวทีให้

ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและร่วมแสดงความคิด พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ  
สรุปผลการประชุม 
 

 (1) ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านเวทีประชุม 
 ที่ปรึกษาสามารถสรุปประเด็นความคิดเห็น ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีต่อโครงการ ได้ดังนี้ 
 

 เจ้าอาวาสวัดล าตาเณร : เรื่องเหมืองแร่นี้เป็นปัญหาที่มีมานานแล้วและหลวงพ่อเองก็ติดตามเรื่อง
นี้มาโดยตลอด จนถึงปัจจุบันนี้ก็ตามหลวงพ่อก็ยังได้รับข่าวมาตลอด และเมื่อไม่นานมานี้เองก็ยังมีคนมาบอก
ให้หลวงพ่อเลิกคัดค้านเรื่องนี้ แต่หลวงพ่อหยุดไม่ได้เพราะทุกคนที่อยู่ในนี้ก็เป็นเหมือนลูกเหมือนหลานของ
หลวงพ่อทั้งนั้น แล้วจะให้หลวงพ่อหยุดได้อย่างไร แล้วขอถามว่าถ้าเราคนในพื้นท่ีไม่ห่วงแหนแล้วจะท าอย่างไร 
อย่างผู้น าบางคนที่จะเอาเหมืองแร่แต่ถ้าชาวบ้านไม่เอาแล้วท่านจะมาเป็นผู้น าได้อย่างไร ใครจะเลือกท่าน ก็
เหมือนกับตัวของตัวเองฆ่าตัวเอง  

 อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 : ขอแก้ข่าวเนื่องจากตนเองถูกพาดพิง เรื่องการรับเงินของเหมืองแร่ 
 อาจารย์กัญจน์นรี ช่วงฉ่ า ชี้แจงข้อมูลดังนี้ 

            อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ าใต้ดิน 
1) ผลกระทบที่เกิดจากการท าเหมืองถ่านหินในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ เมื่อด าเนินการเปิดหน้าเหมือง 

อาจจะมีผลกระทบต่อทิศทางและการไหลของน้ าบาดาลระดับตื้นและระดับลึกในพ้ืนที่ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนและ
เป็น local recharge area 

2) ในส่วนของคุณภาพน้ าบาดาล ที่น่าจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการท าเหมืองในพ้ืนที่นี้คือ 
ความกระด้างของน้ าบาดาล เนื่องจากน้ าบาดาลในชั้นหินปูนจะมีความกระด้างสูง เมื่อมีการด าเนินกิจกรรม
โครงการ จะมีเศษหินปูนเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะผุพังได้อย่างรวดเร็วกว่าสภาพธรรมชาติ ท าให้น้ าบาดาลมี
โอกาสที่จะกระด้างสูงกว่าที่ควรจะเป็น และ การใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรตในการระเบิดเหมือง จะเป็น
แหล่งก าเนิดที่ส าคัญ ของการปนเปื้อนไนเตรตในน้ าบาดาล  

ดังนั้น ในการด าเนินกิจกรรมโครงการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จะต้องให้ความส าคัญและ
ค านึงถึงพฤติกรรมทุกๆด้านการของน้ าบาดาลอย่างรอบคอบ และหาวิธีหรือมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการ
กับปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน 
  ปฐพีวิทยาและแผ่นดินถล่มหรือเลื่อนไถล 

1) ในการด าเนินกิจกรรมโครงการ ต้องค านึงถึงคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของดิน อันเนื่องมาจาก
การเก็บกองเปลือกดินและ เศษหิน และผงฝุ่นหินปูนที่เกิดจากการระเบิดหินเพ่ือเปิดหน้าเหมือง จะมีผลท าให้
ดินมีลักษณะเป็นด่างมากขึ้น  



รายงานสรุปผลการประชุมประชาสัมพันธช์ี้แจง ครั้งท่ี 2   4 
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“โครงการเหมืองแร่ถ่านหินของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” 
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2) สารหนูที่พบสะสมในดิน อาจมีสาเหตุมาจากการกระท าจากธรรมชาติ เช่น กิจกรรมการท าเหมือง
และ จากมนุษย์ เช่น ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงที่ตกค้างและสะสมเป็นเวลานาน ดังนั้น ในการด าเนินกิจกรรม
เหมือง ต้องศึกษาเชิงลึกถึงสาเหตุและท่ีมาของสารหนู  

ดังนั้น จ าเป็นต้องหาแนวทางและมาตรการการป้องกันที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรดินในพ้ืนที่ด าเนินโครงการและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนที่ยัง
ชีพด้วยเกษตรกรรมซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่และนอกพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมโครงการ 

 นายจารุพันธ์ ผลไพร : ก่อนอ่ืนต้องขอขอบพระคุณคณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่น าผล
การส ารวจต่างๆ มาแจ้งให้ชาวบ้านได้รับทราบ จากที่ฟังที่ทางอาจารย์พูดถึง ว่าตอนนี้สารหนูมีอยู่ในพ้ืนที่ แต่
มีตัวที่น่ากลัวกว่าสารหนูเกิดข้ึนมาอีกในพื้นที ่

 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 : ขอท าความเข้าใจกับชาวบ้านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ทุกคน การที่ทาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมประชาคมในวันนี้ขึ้นเป็นการจัดประชุมเพ่ือน าผลการศึกษาที่ทาง
มหาวิทยาลัยได้ศึกษามาชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทราบ ไม่ได้เป็นการประชาคมว่าชาวบ้านจะเอาหรือไม่เอา
เหมืองแร่ ส าหรับการลงทะเบียนทางมหาวิทยาลัยก็บอกแล้วว่าใครจะลงหรือไม่ลงก็ได้ไม่มีการบังคับ อย่างไรก็
ขอให้ฟังการประชาคมครั้งนี้ด้วยความสงบ ส่วนเรื่องใครจะเอาหรือไม่เอาเหมืองแร่ก็ให้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
ของชาวบ้านเอง 

 ผู้แทนชาวบ้านหมู่ที่ 6 : เรื่องเหมืองแร่นี้คุยกันมานานและหลายครั้งมาก และทุกครั้งชาวบ้านก็
บอกว่าไม่เอาก็ยังจะเข้ามาท ากันอีก ชาวบ้านจะอยู่ในพ้ืนที่จะท ามาหากินก็ต้องมาเสียเวลาฟัง เมื่อครั้งที่
ประชาคมท่ีศาลาประชาคมท่ีหนองไผ่ ก็บอกไปแล้วว่าไม่เอาเหมืองแร่ อย่างไรซะครั้งนี้ก็ขอให้เป็นการประชุม
ครั้งสุดท้ายแล้วก็อย่ามากันอีก เพราะจะท ามาหากิน 

 ประธานชมรมผู้สูงอายุ ต าบลบัววัฒนา : จากประสบการณ์ที่เคยไปดูสถานที่จริงที่ จังหวัดเลย 
เพราะมีญาติอยู่ที่นั้น ของจังหวัดเลยจะเป็นเหมืองทองค า ได้พูดคุยกับชาวบ้านในพ้ืนที่ชาวบ้ านที่นั้นบอกว่า
หากชาวบัววัฒนาอยากตายก็ปล่อยให้เหมืองแร่เข้ามาเลย คนในชุมชนที่ได้รับพิษจากเหมืองแร่ผิวหนังจะมีสีด า
คล้ าเป็นจุดๆ ตามร่างกาย เพราะฉะนั้นการที่มาพูดในวันนี้นี้คือตัวเองน าประสบการณ์ที่ได้พบเห็นจริงๆ มาพูด 
หากใครไม่เชื่อก็ให้ไปดูได้เลย โดยส่วนตัวแล้วไม่ต้องการเหมืองแร่ อยากจะเก็บสิ่งดีๆ ไว้ให้ลูกหลานรุ่นต่อๆ ไป 

 ผู้แทนชาวบ้านหมู่ที่ 6 : เมื่อก่อนพอรู้ว่าเหมืองแร่จะเข้ามาก็ดีใจว่าเราชาวบ้านจะได้เข้าไปท างาน
กะเขา แต่เมื่อฟังถึงโทษที่จะเกิดข้ึนบอกเลยว่าไม่เอา อย่างไรก็จะไม่เอาเหมืองแร่แน่นอน 

 นายเทียม ศิริสม : ชาวบ้านหมู่ที่ 2 ทุกคนที่มาในวันนี้ มาเพ่ือที่จะบอกว่าไม่เอาเหมืองแร่ 
 นางหนูน้วน : ตนเองเป็นคนหมู่ที่ 7 ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ที่มีเหมืองแร่ ตนเองรักและอยากจะต่อสู้ไป

พร้อมๆ กับชาวบ้านหมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 8 จะสู้เพ่ือไม่เอาเหมืองแร่  
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 : วันนี้ตนเองซึ่งเป็นผู้น าของชาวบ้านหมู่ที่ 8 และเป็นเจ้าของพ้ืนที่รู้สึกดีใจที่

บรรยากาศการประชาคมในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยอยากขอขอบคุณพ่ีน้องทุกคน ตนเองในฐานะผู้น าชุมชน
เมื่อชาวบ้านในชุมชนไม่เอาตนเองก็ไม่เอาเหมืองแร่เช่นกัน 

 นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบัววัฒนา : ตนเองในฐานะผู้น ารู้สึกดีใจที่เห็นบรรยากาศการ
ประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ทุกคนเป็นคนบ้านเดียวกันรู้จักเห็นหน้าเห็นตากันมานานไม่ใช่ญาติก็อยู่
กันจนจะเหมือนญาติ มีเรื่องหรือมีปัญหาอะไรก็อยากให้หันหน้ามาคุยกันอย่าไปแขวะว่าคนโน้นทีว่าคนนี้ที 
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และเรือ่งที่คิดว่าทางเทศบาลรับเงินปูนมาเท่าโน้นเท่านี้มันเป็นความจริงไม่มีใครเอาเงินมาให้ทั้งนั้น อย่างที่ตน
เคยบอกไว้ว่าคนเราถ้าแขวะว่าคนโน้นที่คนนี้ทีสงสัยจะไม่ได้ตายเพราะเหมืองแร่แต่จะตายเพราะเรื่องที่เข้าใจ
ผิดกันนี้แหละ วันนี้ก็ต้องขอบคุณคณะทีมผู้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชาวบ้านทุกคนที่ท าให้
เกิดบรรยากาศดีๆ อย่างวันนี้ 

 ผู้แทนจาก ม.ขอนแก่น (รศ.มนตรี บุญเสนอ) : มาวันนี้มาในฐานะของผู้สังเกตการณ์ จาก
ประสบการณ์ที่พบมาจากการระเบิดหินตนเองท างานมาอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่า หากมีเหมืองแร่ทุกคนจะต้อง
เจอกับอะไรบ้าง สิ่งแรกที่ทุกคนหนีไม่พ้นคือ ฝุ่นละอองเพราะการจะเอาแร่ขึ้นมาต้องมีการระเบิดหน้าดินขึ้นมาซึ่ง
การระเบิดหน้าดินนี้จะท าให้เกิดเสียงดัง และฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ลอยสู่บรรยากาศซึ่งละอองตัวนี้จะลอยขึ้นไป
ด้านบนเป็นร้อยๆ เมตร และถ้าหากเกิดฝนตก ฝนจะไปรวมตัวกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่กระจายในอากาศ และเมื่อ
ฝนตก ฝนจะชะเอาฝุ่นเหล่านี้ลงมาซึ่งจะเห็นน้ าฝนเป็นสีด าๆ และฝนจะชะเอาก๊าซที่ลอยในชั้นบรรยากาศ เราเรียก
ตัวนี้ว่าฝนกรด และฝนที่ตกลงมาในบริเวณที่ท าเหมืองจะท าให้เกิดเป็น Acid Mine Drainage ที่หากไม่มีมาตรการ
ที่เหมาะสม น้ ากรดเหล่านี้ก็จะไหลลงสู่ล าธารธรรมชาติต่อไป ดังนั้นวันนี้หากชาวบ้านท่านไหนไม่เอาเหมืองแร่การ
ที่ทุกท่านตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือทีมงานจะได้น าไปเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่
น าไปยืนยันได้ว่าพ่ีน้องส่วนใหญ่ไม่เอาเหมืองแร่แต่ถ้าหากว่าไม่ตอบแบบสอบถามใครก็สามารถเอาไปอ้างได้เพราะ
ไม่มีหลักฐาน แต่ขอบอกว่ากระดาษใบที่พ่ีน้องกรอกหรือตอบนี้จะเป็นหลักฐานชิ้นส าคัญไม่มีใครสามารถเอาไป
ดัดแปลงได้เด็ดขาด 

 

 (2) ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านแบบสอบถาม 
 ที่ปรึกษาประเมินทัศนคติและความคิดเห็นการจัดประชุมประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ ครั้งที่ 2 ของ
ผู้เข้าร่วมประชุมจากแบบสอบถามที่มีตอบกลับมา จ านวนทั้งหมด 211 ชุด สรุปผลการประเมินแยกราย
หมู่บ้านได้ดังนี ้
 

(2.1) ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนหมู่ที่ 1 
 มีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งกลับคืน จ านวน 3 ชุด  
 

 ความคิดเห็นต่อโครงการที่ปรึกษาพิจารณารายงาน EIA “โครงการเหมืองแร่ถ่านหิน บริษัท 
ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” 
  - ความเหมาะสมของผลการศึกษา พบว่า ร้อยละ 66.7 เห็นว่าผลการศึกษาที่คณะผู้ศึกษาได้
น าเสนอมีความเหมาะสมแล้ว และร้อยละ 33.3 เห็นว่ายังไม่เหมาะสม ควรมีการเพ่ิมเติมในส่วนของผลตัวที่
เกินมาตรฐานว่ามีมาตรการแก้ไขอย่างไร 
  -  ควรมีการพัฒนาโครงการต่อไปหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 66.7 ไม่เห็นด้วยต่อการที่จะมีการ
พัฒนาโครงการต่อไป เพราะเห็นว่าจะมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นกับชุมชน และร้อยละ 33.3 ยัง
ไม่แน่ใจ เพราะต้องการทราบความคิดเห็นของชาวบ้านก่อน 
 

  ความพึงพอใจในการจัดการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
  -  ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุม พบว่า ร้อยละ 66.7 มีความพึงพอปานกลางกับสถานที่
จัดประชุม และร้อยละ 33.3 พึงพอใจสถานที่ในการจัดประชุมมาก 
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โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ถ่านหินแอนทราไซด์ที่ปรกึษาพิจารณาการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
“โครงการเหมืองแร่ถ่านหินของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” 

    
จัดท าโดย  ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  -  การบริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า ร้อยละ 66.7 มีความพึงพอใจปานกลางต่อการให้บริการ
ของคณะผู้จัดประชุม และร้อยละ 33.3 มีความพึงพอใจมากต่อการให้บริการของคณะผู้จัดประชุม 
  - สิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 1 มีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ที่ทางคณะผู้จัดประชุมได้จัดเตรียมไว้ อยู่ในระดับ มาก ปานกลาง และพอใช้ ในสัดส่วนที่เท่ากัน
คิดเป็นร้อยละ 33.3  
  - ความสะดวกในการลงทะเบียน พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 1 มีความพึงพอใจในการ
ลงทะเบียน อยู่ในระดับ มาก ปานกลาง และพอใช้ ในสัดส่วนที่เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 33.3 เช่นกัน 
  -  วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม พบว่า ร้อยละ 66.7 มีความพึงพอใจปานกลางต่อ
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม และร้อยละ 33.3 พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  -  เนื้อหาในการจัดประชุม พบว่า ร้อยละ 66.7 มีความพึงพอใจมากต่อเนื้อหาในการจัดประชุม 
และร้อยละ 33.3 พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

- ระยะเวลาในการประชุม พบว่า ร้อยละ 66.7 มีความพึงพอใจมากกับระยะเวลาจัดประชุม และ
ร้อยละ 33.3 พึงพอใจปานกลางกับระยะเวลาในการจัดประชุม 

 
(2.2) ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนหมู่ที่ 2 

 มีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งกลับคืน จ านวน 38 ชุด 
 

 ความคิดเห็นต่อโครงการที่ปรึกษาพิจารณารายงาน EIA “โครงการเหมืองแร่ถ่านหิน บริษัท 
ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” 
  - ความเหมาะสมของผลการศึกษา พบว่า ร้อยละ 50.0 ไม่ตอบ ร้อยละ 34.2 ไม่แสดงความ
คิดเห็นต่อผลการศึกษา ร้อยละ 10.5 เห็นว่าผลการศึกษาที่คณะผู้ศึกษาได้น าเสนอมีความเหมาะสมแล้ว และ
ร้อยละ 5.3 เห็นว่ายังไม่เหมาะสม 
  -  ควรมีการพัฒนาโครงการต่อไปหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วยต่อการที่จะมีการ
พัฒนาโครงการต่อไป โดยร้อยละ 47.0 ระบุเหตุผล ได้แก่ ไม่ต้องการให้เหมืองแร่เกิดเพราะชาวบ้านจะ
เดือดร้อนและจะเกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนพ้ืนที่ที่เคยท าการเกษตรก่อจะท าไม่ได้ น้ าฝนที่
ชาวบ้านใช้ดื่มกินต่อไปก็จะใช้ไม่ได้ ร้อยละ 18.2 กลัวสารพิษที่จะมากับเหมืองแร่ ร้อยละ 5.2 กลัวความ
แตกแยกท่ีจะเกิดขึ้นในชุมชน และร้อยละ 28.9 ไม่ตอบ  
 

 ความพึงพอใจในการจัดการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
  -  ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุม พบว่า ร้อยละ 26.3 มีความพึงพอใจมากกับสถานที่จัด
ประชุม ร้อยละ 2.9 พึงพอใจปานกลางต่อสถานที่ในการจัดประชุม และร้อยละ 71.1 ไม่ตอบ 
  -  การบริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า ร้อยละ 18.4 มีความพึงพอใจปานกลางต่อการให้บริการ
ของคณะผู้จัดประชุม ร้อยละ 10.5 มีความพึงพอใจมากต่อการให้บริการของคณะผู้จัดประชุม และร้อยละ 71.1 
ไม่ตอบ 
  - สิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ร้อยละ 18.4 มีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่
ทางคณะผู้จัดประชุมจัดเตรียมไว้อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 10.5 พึงพอใจในระดับมาก และร้อยละ 71.1 
ไม่ตอบ 



รายงานสรุปผลการประชุมประชาสัมพันธช์ี้แจง ครั้งท่ี 2   7 
โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ถ่านหินแอนทราไซด์ที่ปรกึษาพิจารณาการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
“โครงการเหมืองแร่ถ่านหินของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” 

    
จัดท าโดย  ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  - ความสะดวกในการลงทะเบียน พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 2 มีความพึงพอใจในการลงทะเบียน 
อยู่ในระดับมาก และปานกลาง ในสัดส่วนที่เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 15.8 และร้อยละ 68.4 ไม่ตอบ 
  -  วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม พบว่า ร้อยละ 21.1 มีความพึงพอใจมากต่อวัตถุประสงค์
ของการจัดประชุม ร้อยละ 10.5 พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 68.4 ไม่ตอบ 
  -  เนื้อหาในการจัดประชุม พบว่า ร้อยละ 21.1 มีความพึงพอใจมากต่อเนื้อหาในการจัดประชุม 
ร้อยละ 7.9 พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 71.1 ไม่ตอบ 

- ระยะเวลาในการประชุม พบว่า ร้อยละ 18.4 มีความพึงพอใจมากกับระยะเวลาจัดประชุม 
ร้อยละ 10.5 พึงพอใจปานกลางกับระยะเวลาในการจัดประชุม และร้อยละ 71.1 ไม่ตอบ 

 

(2.3) ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนหมู่ที่ 3 
 มีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งกลับคืน จ านวน 2 ชุด 

 

 ความคิดเห็นต่อโครงการที่ปรึกษาพิจารณารายงาน EIA “โครงการเหมืองแร่ถ่านหิน บริษัท 
ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” 
  - ความเหมาะสมของผลการศึกษา พบว่า ร้อยละ 50.0 เห็นว่าผลการศึกษาที่คณะผู้ศึกษาได้
น าเสนอไม่มีความเหมาะสม ซึ่งเห็นว่าผลการศึกษายังไม่ครอบคลุมและข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน และร้อยละ 
50.0 ไม่แสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษา 
  -  ควรมีการพัฒนาโครงการต่อไปหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 50.0 ไม่เห็นด้วยต่อการที่จะมีการ
พัฒนาโครงการต่อไป โดยมีความเห็นว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ร้อยละ 50.0 ไม่แสดง
ความคิดเห็น  
 

  ความพึงพอใจในการจัดการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
  -  ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุม พบว่า ร้อยละ 50.0 มีความพึงพอปานกลางกับสถานที่
จัดประชุม และร้อยละ 50.0 พึงพอใจน้อยต่อสถานที่ในการจัดประชุม  
  -  การบริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า ร้อยละ 50.0 มีความพึงพอใจปานกลางต่อการให้บริการ
ของคณะผู้จัดประชุม และร้อยละ 50.0 มีความพึงพอใจน้อยต่อการให้บริการของคณะผู้จัดประชุม  - สิ่ง
อ านวยความสะดวก พบว่า ร้อยละ 50.0 มีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทางคณะผู้จัดประชุม
จัดเตรียมไว้อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.0 พึงพอใจในระดับน้อย 
  - ความสะดวกในการลงทะเบียน พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 3 มีความพึงพอใจในการ
ลงทะเบียน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 100.0 
  -  วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม พบว่า ร้อยละ 50.0 มีความพึงพอใจมากต่อวัตถุประสงค์
ของการจัดประชุม และร้อยละ 50.0 พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
  -  เนื้อหาในการจัดประชุม พบว่า ร้อยละ 50.0 มีความพึงพอใจมากต่อเนื้อหาในการจัดประชุม 
และร้อยละ 50.0 พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  

- ระยะเวลาในการประชุม พบว่า ร้อยละ 50.0 มีความพึงพอใจพอใช้กับระยะเวลาจัดประชุม 
และร้อยละ 50.0 พึงพอใจน้อยกับระยะเวลาในการจัดประชุม  
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โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ถ่านหินแอนทราไซด์ที่ปรกึษาพิจารณาการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
“โครงการเหมืองแร่ถ่านหินของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” 

    
จัดท าโดย  ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(2.4) ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนหมู่ที่ 4 
 มีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งกลับคืน จ านวน 1 ชุด 

 

 ความคิดเห็นต่อโครงการที่ปรึกษาพิจารณารายงาน EIA “โครงการเหมืองแร่ถ่านหิน บริษัท 
ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” 
  - ความเหมาะสมของผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามของหมู่ที่ 4 เห็นว่าผล
การศึกษายังไม่มีความเหมาะสม  
  -  ควรมีการพัฒนาโครงการต่อไปหรือไม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามของหมู่ที่ 4 ยังไม่แน่ใจ
ต่อการที่ใจให้มีการพัฒนาโครงการต่อหรือไม่   
   

 ความพึงพอใจในการจัดการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
  -  ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุม พบว่า มีความพึงพอปานกลางกับสถานที่จัดประชุม  
  -  การบริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า ความพึงพอใจปานกลางต่อการให้บริการของคณะผู้จัด
ประชุม 
  - สิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า มีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทางคณะผู้จัด
ประชุมจัดเตรียมไว้อยู่ในระดับปานกลาง  
  - ความสะดวกในการลงทะเบียน พบว่า มีความพึงพอใจในการลงทะเบียน อยู่ในระดับปานกลาง 
  -  วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม พบว่า มีความพึงพอใจปานกลางต่อวัตถุประสงค์ของการ
จัดประชุม  
  -  เนื้อหาในการจัดประชุม พบว่า มีความพึงพอใจปานกลางต่อเนื้อหาในการจัดประชุม  

- ระยะเวลาในการประชุม พบว่า มีความพึงพอใจปานกลางกับระยะเวลาจัดประชุม  
 

(2.5) ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนหมู่ที่ 5 
 มีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งกลับคืน จ านวน 9 ชุด 

 

 ความคิดเห็นต่อโครงการที่ปรึกษาพิจารณารายงาน EIA “โครงการเหมืองแร่ถ่านหิน บริษัท 
ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” 
  - ความเหมาะสมของผลการศึกษา พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 5 เห็นว่าผลการศึกษาที่คณะผู้
ศึกษาได้น าเสนอมีความเหมาะสมแล้ว ร้อยละ 11.1 แต่ก็มีอีกร้อยละ 11.1 ที่เห็นว่าผลการศึกษายังไม่
เหมาะสม และมีผู้ไม่ตอบ ร้อยละ 77.8 
  -  ควรมีการพัฒนาโครงการต่อไปหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 88.9 ไม่เห็นด้วยต่อการที่จะมีการ
พัฒนาโครงการต่อไป เพราะคิดว่าชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการพัฒนาโครงการ และร้อยละ 11.1 ไม่
แสดงความคิดเห็น  
 

  ความพึงพอใจในการจัดการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
  -  ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุม พบว่า ร้อยละ 11.1 มีความพึงพอมากกับสถานที่จัด
ประชุม ร้อยละ 11.1 พึงพอใจพอใช้ต่อสถานที่ในการจัดประชุม และร้อยละ 77.8 ไม่ตอบ 
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โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ถ่านหินแอนทราไซด์ที่ปรกึษาพิจารณาการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
“โครงการเหมืองแร่ถ่านหินของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” 

    
จัดท าโดย  ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  - การบริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า ร้อยละ 11.1 มีความพึงพอใจมากต่อการให้บริการของคณะผู้จัด
ประชุม ร้อยละ 11.1 มีความพึงพอใจน้อยต่อการให้บริการของคณะผู้จัดประชุม และร้อยละ 77.8  ไม่ตอบ 
  - สิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ร้อยละ 11.1 มีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทางคณะ
ผู้จัดประชุมจัดเตรียมไว้อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 11.1 พึงพอใจในระดับน้อย และร้อยละ 77.8  ไม่ตอบ 
  - ความสะดวกในการลงทะเบียน พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 5 มีความพึงพอใจในการลงทะเบียนอยู่
ในระดับมาก ร้อยละ 11.1 ร้อยละ 11.1 พึงพอใจในระดับพอใช้ และร้อยละ 77.8  ไมต่อบ 
  -  วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม พบว่า ร้อยละ 11.1 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อวัตถุประสงค์
ของการจัดประชุม ร้อยละ 11.1 พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 77.8 ไม่ตอบ 
  -  เนื้อหาในการจัดประชุม พบว่า ร้อยละ 11.1 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อเนื้อหาในการจัด
ประชุม ร้อยละ 11.1 พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 77.8 ไม่ตอบ 

- ระยะเวลาในการประชุม พบว่า ร้อยละ 11.1 มีความพึงพอใจปานกลางกับระยะเวลาจัดประชุม 
ร้อยละ 11.1 พึงพอใจพอใช้กับระยะเวลาในการจัดประชุม และร้อยละ 77.8 ไม่ตอบ 
 

(2.6) ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนหมู่ที่ 6 
 มีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งกลับคืน จ านวน 91 ชุด 

 

 ความคิดเห็นต่อโครงการที่ปรึกษาพิจารณารายงาน EIA “โครงการเหมืองแร่ถ่านหิน บริษัท 
ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” 
  - ความเหมาะสมของผลการศึกษา พบว่า ร้อยละ 62.6 ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 2.2 
เห็นว่าผลการศึกษาที่คณะผู้ศึกษาได้น าเสนอมีความเหมาะสมแล้ว   ร้อยละ 1.9 ยังไม่เหมาะสม และไม่ตอบ 
ร้อยละ 33.3  
  -  ควรมีการพัฒนาโครงการต่อไปหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วยต่อการที่จะมีการ
พัฒนาโครงการต่อไป โดยร้อยละ 48.4 มีการระบุเหตุผล ได้แก่ ไม่ต้องการให้เหมืองแร่เกิดเพราะชาวบ้านจะ
เดือดร้อน และจะเกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษทั้งด้านอากาศ น้ า 
และป่าไม้ และร้อยละ 51.6 ไม่มีให้เหตุผล  
 

  ความพึงพอใจในการจัดการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
  -  ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุม พบว่า ร้อยละ 3.3 มีความพึงพอใจพอใช้กับสถานที่จัด
ประชุม ร้อยละ 1.1 พึงพอใจปานกลางและน้อยต่อสถานที่ในการจัดประชุม และร้อยละ 94.5 ไม่ตอบ 
  - การบริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า ร้อยละ 3.3 มีความพึงพอใจน้อยต่อการให้บริการของ 
คณะผู้จัดประชุม ร้อยละ 1.1 มีความพึงพอใจมากและพอใช้ต่อการให้บริการของคณะผู้จัดประชุม และร้อยละ 
94.5 ไม่ตอบ 
  - สิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ร้อยละ 3.3 มีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทาง
คณะผู้จัดประชุมจัดเตรียมไว้อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 1.1 พึงพอใจในระดับปานกลางและพอใช้ต่อสิ่งอ านวย
ความสะดวก และร้อยละ 94.5 ไม่ตอบ 
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โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ถ่านหินแอนทราไซด์ที่ปรกึษาพิจารณาการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
“โครงการเหมืองแร่ถ่านหินของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” 

    
จัดท าโดย  ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  - ความสะดวกในการลงทะเบียน พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 6 มีความพึงพอใจในการ
ลงทะเบียน อยู่ในระดับปานกลางและพอใช้ ในสัดส่วนที่เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 2.2 และมีความพึงพอใจในการ
ลงทะเบียนในระดับมากและน้อย ร้อยละ 1.1 และมีผู้ไม่ตอบ ร้อยละ 93.4 
  -  วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 6 มีความพึงพอใจต่อ
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 3.3 และพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด พอใช้ 
น้อยอยู่ในร้อยละ 1.1 และร้อยละ 93.4 ไม่ตอบ 
  -  เนื้อหาในการจัดประชุม พบว่า ร้อยละ 3.3 มีความพึงพอใจปานกลางต่อเนื้อหาในการจัด
ประชุม ร้อยละ 1.1 พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและน้อยเท่ากัน และร้อยละ 94.5 ไม่ตอบ 

- ระยะเวลาในการประชุม พบว่า ร้อยละ 2.2 มีความพึงพอใจพอใช้กับระยะเวลาจัดประชุม  
ร้อยละ 1.1 มีความพึงพอใจที่เท่ากัน คือ มากที่สุด ปานกลางและน้อย และร้อยละ 94.5 ไม่ตอบ 
 

(2.7) ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนหมู่ที่ 7 
  มีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งกลับคืน จ านวน 14 ชุด 

 

 ความคิดเห็นต่อโครงการที่ปรึกษาพิจารณารายงาน EIA “โครงการเหมืองแร่ถ่านหิน บริษัท 
ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” 
  - ความเหมาะสมของผลการศึกษา พบว่า ร้อยละ 64.3 เห็นว่าผลการศึกษาที่น าเสนอมีความ
เหมาะสมแล้ว ร้อยละ 21.4 เห็นว่ายังไม่เหมาะสม โดยจะต้องมีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อ 
สุขภาพของคนในชุมชน และอยากให้มีรายละเอียดด้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย และร้อยละ 14.3 ไม่ตอบ 
  -  ควรมีการพัฒนาโครงการต่อไปหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วยต่อการที่จะมีการ
พัฒนาโครงการต่อไป โดยประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการเหมืองแร่เพราะหากมีเหมืองแร่ประชาชนจะเดือดร้อน 
การด ารงชีวิตก็จะเปลี่ยนไปไม่มีที่จะท ามาหากิน และที่ส าคัญ คือ จะมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา  
 

  ความพึงพอใจในการจัดการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
  - ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุม พบว่า ร้อยละ 57.1 มีความพึงพอใจมากกับสถานที่จัด
ประชุม ร้อยละ 7.1 พึงพอใจมากที่สุดและปานกลางต่อสถานที่ในการจัดประชุม และร้อยละ 28.6 ไม่ตอบ 
  - การบริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า ร้อยละ 64.3 มีความพึงพอใจมากต่อการให้บริการของคณะผู้
จัดประชุม ร้อยละ 7.1 มีความพึงพอใจปานกลางต่อการให้บริการของคณะผู้จัดประชุม และร้อยละ 28.6 ไม่ตอบ 
  - สิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ร้อยละ 50.0 มีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่
ทางคณะผู้จัดประชุมจัดเตรียมไว้อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 21.4 พึงพอใจในระดับปานกลางต่อสิ่งอ านวยความ
สะดวก และร้อยละ 28.6 ไม่ตอบ 
  - ความสะดวกในการลงทะเบียน พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 7 มีความพึงพอใจในการลงทะเบียน 
อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 50.0 และมีความพึงพอใจในการลงทะเบียนในระดับปานกลาง ร้อยละ 21.4 และไม่ตอบ 
ร้อยละ 28.6 
  -  วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 7 มีความพึงพอใจต่อ
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 50.0 และพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 21.4 
และร้อยละ 28.6 ไม่ตอบ 
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โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ถ่านหินแอนทราไซด์ที่ปรกึษาพิจารณาการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
“โครงการเหมืองแร่ถ่านหินของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” 

    
จัดท าโดย  ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  -  เนื้อหาในการจัดประชุม พบว่า ร้อยละ 42.9 มีความพึงพอใจมากต่อเนื้อหาในการจัดประชุม 
ร้อยละ 21.4 พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 7.1 พึงพอใจในระดับพอใช้ และร้อยละ 28.6 ไม่ตอบ 

- ระยะเวลาในการประชุม พบว่า ร้อยละ 50.0 มีความพึงพอใจมากกับระยะเวลาจัดประชุม  
ร้อยละ 14.3 มีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 7.1 มีความพึงพอใจพอใช้ และร้อยละ 28.6 ไม่ตอบ 

 

(2.8) ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนหมู่ที่ 8 
 มีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งกลับคืน จ านวน 41 ชุด 

 

 ความคิดเห็นต่อโครงการที่ปรึกษาพิจารณารายงาน EIA “โครงการเหมืองแร่ถ่านหิน บริษัท 
ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” 
  - ความเหมาะสมของผลการศึกษา พบว่า ร้อยละ 12.2 ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 9.8 
เห็นว่าผลการศึกษาที่คณะผู้ศึกษาได้น าเสนอยังไม่มีความเหมาะสมแล้ว และร้อยละ 78.0 ไม่ตอบ 
  -  ควรมีการพัฒนาโครงการต่อไปหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 97.6 ไม่เห็นด้วยต่อการที่จะมีการ
พัฒนาโครงการต่อไป โดยประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการเหมืองแร่เพราะประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อะไรจาก
การพัฒนาโครงการ อีกท้ังจะท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ   
 

  ความพึงพอใจในการจัดการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
  -  ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุม พบว่า ร้อยละ 7.3 มีความพึงพอใจน้อยกับสถานที่จัด
ประชุม ร้อยละ 2.4 พึงพอใจมากที่สุดต่อสถานที่ในการจัดประชุม และร้อยละ 90.2 ไม่ตอบ 
  - การบริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า ร้อยละ 4.9 มีความพึงพอใจน้อยต่อการให้บริการของคณะผู้
จัดประชุม ร้อยละ 2.4 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการให้บริการของคณะผู้จัดประชุม และร้อยละ 92.7 ไม่ตอบ 
  - สิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ร้อยละ 7.3 มีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทาง
คณะผู้จัดประชุมจัดเตรียมไว้อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 2.4 พึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
และร้อยละ 90.2 ไม่ตอบ 
  - ความสะดวกในการลงทะเบียน พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 8 มีความพึงพอใจในการ
ลงทะเบียน อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 4.9 และมีความพึงพอใจในการลงทะเบียนในระดับมากที่สุด มาก ปาน
กลาง และพอใช้ ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 2.4 และมีผู้ไม่ตอบ ร้อยละ 85.4 
  -  วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 8 มีความพึงพอใจต่อ
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 7.3 และพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 4.9 
และร้อยละ 87.8 ไม่ตอบ 
  -  เนื้อหาในการจัดประชุม พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 8 มีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในการจัด
ประชุมอยู่ในระดับพอใช้และน้อยในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 4.9 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 2.4 
และร้อยละ 87.8 ไม่ตอบ 

- ระยะเวลาในการประชุม พบว่า ร้อยละ 4.9 มีความพึงพอใจน้อยกับระยะเวลาจัดประชุม ร้อยละ 
2.4 มีความพึงพอใจมากที่สุด และร้อยละ 92.7 ไม่ตอบ 

 
 

 



รายงานสรุปผลการประชุมประชาสัมพันธช์ี้แจง ครั้งท่ี 2   12 
โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ถ่านหินแอนทราไซด์ที่ปรกึษาพิจารณาการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
“โครงการเหมืองแร่ถ่านหินของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” 

    
จัดท าโดย  ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(2.9) ทัศนคติและความคิดเห็นของหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปท่ีสนใจ 
  มีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งกลับคืน จ านวน 12 ชุด 

 

 ความคิดเห็นต่อโครงการที่ปรึกษาพิจารณารายงาน EIA “โครงการเหมืองแร่ถ่านหิน บริษัท 
ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” 
  - ความเหมาะสมของผลการศึกษา พบว่า ร้อยละ 25.0 ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 16.7 
เห็นว่าผลการศึกษาที่คณะผู้ศึกษาได้น าเสนอมีความเหมาะ อีกร้อยละ 16.7 เห็นว่ายังไม่มีความเหมาะสม ควร
มีการเพิ่มในส่วนของการคมนาคมขนส่งด้วย และร้อยละ 41.7 ไม่ตอบ 
  -  ควรมีการพัฒนาโครงการต่อไปหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 66.7 ไม่เห็นด้วยต่อการที่จะมีการ
พัฒนาโครงการต่อไป เพราะเห็นว่าจะเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ร้อย
ละ 25.0 ไม่แสดงความคิดเห็น และร้อยละ 8.3 เห็นด้วยต่อการพัฒนาโครงการ เป็นการน า
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์แต่ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานราชการ 
 

  ความพึงพอใจในการจัดการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
  -  ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุม พบว่า ร้อยละ 33.3 มีความพึงพอใจปานกลางกับสถานที่
จัดประชุม ร้อยละ 8.3 พึงพอใจมากที่สุดและมากต่อสถานที่ในการจัดประชุม และร้อยละ 50.0 ไม่ตอบ 
  -  การบริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า โดยทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะผู้จัด
ประชุมอยู่ในระดับมาก และปานกลางในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 25.0 และร้อยละ 50.0 ไม่ตอบ 
  - สิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อยู่ในระดับ
ปานกลางและพอใช้ ในส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 16.7 และร้อยละ 8.3 ก็มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
และมากเท่ากัน และร้อยละ 50.0 ไม่ตอบ 
  - ความสะดวกในการลงทะเบียน พบว่า ระดับความพึงพอใจในการลงทะเบียน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 41.7 และมีความพึงพอใจในการลงทะเบียนในระดับมากที่สุดและมาก สัดส่วนที่เท่ากัน คือ 
ร้อยละ 8.3 และมีผู้ไม่ตอบ ร้อยละ 41.7 
  -  วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์ของการจัด
ประชุมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 33.3 พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 16.7 พึงพอใจในระดับมาก 
ร้อยละ 8.3 และร้อยละ 41.7 ไม่ตอบ 
  -  เนื้อหาในการจัดประชุม พบว่า ความพึงพอใจต่อเนื้อหาในการจัดประชุมส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ร้อยละ 33.3 และท่ีพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดและมากมีสัดส่วนที่เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 8.3 และ 
ไม่ตอบ ร้อยละ 50.0 

- ระยะเวลาในการประชุม พบว่า ร้อยละ 33.3 มีความพึงพอใจปานกลางกับระยะเวลาจัดประชุม 
ร้อยละ 8.3 มีความพึงพอใจมากที่สุดและมากในสัดส่วนที่เทากัน และร้อยละ 50.0 ไม่ตอบ 
  
 
 
 



รายงานสรุปผลการประชุมประชาสัมพันธช์ี้แจง ครั้งท่ี 2   13 
โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ถ่านหินแอนทราไซด์ที่ปรกึษาพิจารณาการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
“โครงการเหมืองแร่ถ่านหินของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” 

    
จัดท าโดย  ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สรุปภาพรวมการประชุมประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ ครั้งที่ 2    
 

แบ่งการสรุปออกเป็น 3 ประเด็นคือ 
 

(1) ประเด็นควรมีการพัฒนาโครงการเหมืองแร่ถ่านหินต่อไปหรือไม่   
ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 95.73 เห็นว่าไม่ควรมีการพัฒนาโครงการต่อไป  ร้อยละ 0.47 เห็นว่าควร

พัฒนาต่อไป  ร้อยละ 0.95 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 2.84 ไม่แสดงความเห็น (แสดงสัดส่วนและเหตุผลประกอบ
ความคิดเห็นในตารางท่ี 1) 

 
ตารางที่ 1 สัดส่วนความคิดเห็นและเหตุผลของผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นควรมีการพัฒนาโครงการต่อไปหรือไม่ 
 

ความคิดเห็น 
จ านวน  
(ชุด) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

เหตุผลประกอบ 

ไม่ควรพัฒนาต่อไป 202 95.73 - จะเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดล้อมและชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน 

- ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงการ 
อีกท้ังจะท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ   

- การด ารงชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไป ไม่มีที่จะท ามาหา
กิน และมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา  

- ชาวบ้านจะได้รับความเดือดร้อน และเกิดผลกระทบ
ต่อการด ารงชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังก่อให้ เกิด
มลพิษทั้งด้านอากาศ น้ าและป่าไม้ 

- วิถีชีวิตเปลี่ยนไป อาทิ พ้ืนที่ที่เคยท าการเกษตรไม่
สามารถท าได้ เช่นเดิม น้ าฝนที่ เคยใช้ดื่มกินจะ
น ามาใช้ไม่ได้อีก เป็นต้น 

- กลัวสารพิษท่ีจะเกิดขึ้นจากเหมืองแร่  
- กลัวความแตกแยกท่ีจะเกิดขึ้นในชุมชน 
- เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 

ควรพัฒนาต่อไป 1 0.47 เป็นการน าทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ แต่
จะต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานราชการ 

ไม่แน่ใจ 2 0.96 ไม่ระบุ 
ไม่แสดงความเห็น 6 2.84 ไม่ระบุ 

รวม 211 100.00  
ที่มา : แบบสอบถามประเมินการประชุมฯ ครั้งที่ 2  
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โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ถ่านหินแอนทราไซด์ที่ปรกึษาพิจารณาการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
“โครงการเหมืองแร่ถ่านหินของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” 

    
จัดท าโดย  ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(2) ประเด็นความเหมาะสมของผลการศึกษาที่น าเสนอ  
ในประเด็นนี้ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 82.46  โดยร้อยละ 9.48 เห็นว่า

ผลการศึกษาที่น าเสนอยังมีความเหมาะสม และ ร้อยละ 8.06 เห็นว่าไม่มีความเหมาะสม (แสดงสัดส่วนและ
เหตุผลประกอบความคิดเห็นในตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 2 สัดส่วนความคิดเห็นและเหตุผลของผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นความเหมาะสมของผลการ 
    ศึกษาท่ีน าเสนอ 
 

ความคิดเห็น 
จ านวน  
(ชุด) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

เหตุผลประกอบ 

เหมาะสม 20 9.48 ไม่ระบุ 
ไม่เหมาะสม 17 8.06 - ผลการศึกษายังไม่ครอบคลุมและข้อมูลยังไม่เป็น

ปัจจุบัน  
- จะต้องมีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับอันตรายที่จะ

เกิดข้ึนต่อสุขภาพของคนในชุมชน และต้องการให้มี
รายละเอียดด้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย  

- ควรเพิ่มประเด็นการคมนาคมขนส่ง 
ไม่แสดงความเห็น 174 82.46 ไม่ระบุ 

รวม 211 100.00  
ที่มา : แบบสอบถามประเมินการประชุมฯ ครั้งที่ 2  

 
 

(3) ประเด็นความพึงพอใจต่อการจัดประชุม  
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อการประชุมในครั้งนี้ โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อสถานที่จัด

ประชุม  รองลงมาตามล าดับคือ พึงพอใจต่อการบริการของคณะผู้จัดประชุม สิ่งอ านวยความสะดวก 
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม ระยะเวลาในการประชุม และเนื้อหาในการจัดประชุม  
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โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ถ่านหินแอนทราไซด์ที่ปรกึษาพิจารณาการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
“โครงการเหมืองแร่ถ่านหินของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)” 

    
จัดท าโดย  ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ภาพบรรยากาศการประชุมประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ ครั้งที่ 2 
วันที่ 22 มีนาคม 2555 
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